



ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๓๕๓๑

ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

เรียน นายอำเภอเด่นชัย นายอำเภอสูงเม่น นายอำเภอสอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๔๓.๔/ว ๑๘๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗

ด้วยได้รับแจ้งว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาให้อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย และเหมาะสมเป็นสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยภายในท้องถิ่น ประกอบกับมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง ซึ่งสภาพอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความชำรุดทรุดโทรม หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่เพียงพอ เนื่องจากมีขนาดเล็กมีเด็กแออัด มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามบัญชีรายชื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับ โดยให้ปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด โดยระบุในประกาศเงื่อนไขว่า “จะเรียกผู้เสนอราคาเข้าทำสัญญาที่ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว” เพื่อเตรียมพร้อมที่จะทำสัญญาได้ทันที อนึ่ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะโอนจัดสรรงบประมาณรายการดังกล่าว ต่อเมื่อนักงบประมาณเห็นชอบในการขอทำความตกลงในการเบิกจ่ายงบประมาณรายการดังกล่าว และกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) เห็นชอบให้กันเงินไว้เบิกเหลืออมปีเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายดนัย ยอดนิล)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร/โทรสาร ๐๕๔ - ๕๓๔๕๐๔ - ๕ ต่อ ๑๒

Erwan Or

๖๖๗

ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว ๑๖๖



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

5144
20 ธ.ค. 2557
เพชร

๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗

เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาให้อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย และเหมาะสมเป็นสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยภายในท้องถิ่น ประกอบกับมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง ซึ่งสภาพอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความชำรุดทรุดโทรม หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่เพียงพอ เนื่องจากมีขนาดเล็กมีเด็กแออัด มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาให้อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย และเหมาะสมเป็นสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยภายในท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยขอให้จังหวัดแจ้งการจัดสรรงบประมาณรายการดังกล่าว ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามบัญชีรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ที่ส่งมาพร้อมนี้ ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งรัดดำเนินการโดยปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยกระทรวงมหาดไทย โดยให้ระบุไว้ในประกาศเป็นเงื่อนไขว่า “จะเรียกผู้เสนอราคาเข้าทำสัญญาก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว” เพื่อเตรียมพร้อมที่จะทำสัญญาได้ทันที อนึ่ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะโอนจัดสรรงบประมาณรายการดังกล่าว ต่อเมื่อสำนักงบประมาณเห็นชอบในการขอทำความตกลงในการเบิกจ่ายงบประมาณรายการดังกล่าว และกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) เห็นชอบให้กันเงินไว้เบิกเหลือมปีเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญนะ เอี่ยมแสง)

รองอธิบดี รักษาการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักประสานและพัฒนากิจการศึกษาท้องถิ่น
ส่วนส่งเสริมการศึกษานอกระบบและพัฒนากิจการกรมเยาวชน
โทร. ๐ - ๒๒๔๑ - ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๓๔-๕๓๓๕
โทรสาร ๐ - ๒๒๔๑ - ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๔๖

บัญชีรายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว ๑๘๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	แบบมาตรฐาน	งบประมาณ (บาท)
๑	แพร่	เด่นชัย	อบต. ไทรย้อย	บ้านบ่อแก้ว	สถ.ศพด.๑ แบบไม่ตอกเข็ม	๑,๕๒๔,๐๐๐
๒	แพร่	เด่นชัย	ทต.แม่จิว	ทต.แม่จิว	สถ.ศพด.๑ แบบไม่ตอกเข็ม	๑,๕๒๔,๐๐๐
๓	แพร่	สูงเม่น	อบต.บ้านเหล่า	บ้านเหล่าเหนือ	สถ.ศพด.๑ แบบไม่ตอกเข็ม	๑,๕๒๔,๐๐๐
๔	แพร่	สอง	อบต.สะเอียบ	บ้านดอนชัย	สถ.ศพด.๑ แบบไม่ตอกเข็ม	๑,๕๒๔,๐๐๐

